



Ngày Gió Qua Sông

Sáng tác: Diệp Chí Huy

28/11/2015

The musical score is written in G minor, 4/4 time. It consists of ten staves of music with corresponding Vietnamese lyrics. The lyrics are: Hoa cải vàng đã lia bỏ triển sông những cái tên đã lia bỏ mặt người con nước ròng đã lia bỏ dòng sông chảy ngang qua xóm nhỏ nhà em và bầu trời đã lia bỏ những vì sao anh nông phu đã lia bỏ đồng làng chiếc yếm đào đã lia bỏ hàng cau lời hát ru đã lia bỏ mọi người rồi một ngày tất cả sẽ dần phai như bóng ai băng qua cánh đồng như bến sông không còn con đò là một ngày một ngày ngơ ngác rồi một ngày tất cả sẽ dần qua như mũi tên bay xa cánh cung như nhớ nhưng thôi còn mong chờ là một ngày. The final line of the score is written in all caps: NGÀY GIÓ QUA SÔNG.

Hoa cải vàng đã lia bỏ triển sông những cái
 tên đã lia bỏ mặt người con nước ròng đã lia bỏ dòng sông chảy
 ngang qua xóm nhỏ nhà em và bầu trời đã lia bỏ những vì sao anh nông
 phu đã lia bỏ đồng làng chiếc yếm đào đã lia bỏ hàng cau lời hát
 ru đã lia bỏ mọi người rồi một ngày tất cả sẽ dần phai như bóng
 ai băng qua cánh đồng như bến sông không còn con đò là một
 ngày một ngày ngơ ngác rồi một ngày tất cả sẽ dần qua như mũi
 tên bay xa cánh cung như nhớ nhưng thôi còn mong chờ là một
 ngày

NGÀY GIÓ QUA SÔNG

Sheet Ngày gió qua sông, file .PDF

"Hoa cải vàng đã lìa bỏ triền sông"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Ngày gió qua sông của tác giả Diệp Chí Huy đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Ngày gió qua sông
- Tác giả: Diệp Chí Huy
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/4057-ngay-gio-qua-song>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com